

Tưng bừng Ngày hội Sắc màu Duy Tân

Những trò chơi vận động hấp dẫn cùng những màn biểu diễn nghệ thuật ấn tượng và những gian hàng văn hóa độc đáo,... của hơn 3.000 sinh viên trong Ngày hội Sắc màu Duy Tân diễn ra vào ngày 17/01/2016 đã làm nên một ngày cuối tuần sôi động và đáng nhớ tại không gian rộng lớn, thoáng đãng của Công viên Châu Á (Asia Park), Tp. Đà Nẵng.



Hàng ngàn sinh viên Duy Tân hào hứng với “Lễ hội Âm nhạc - Ánh sáng”

Tổ chức lần thứ nhất thành công tại Công Viên Biển Đông -Tp. Đà Nẵng với những hoạt động ngoài trời sôi nổi, Ngày hội Sắc màu Duy Tân năm nay tiếp tục phát huy tinh thần tuổi trẻ với chuỗi những hoạt động phong phú đa dạng, hấp dẫn thể hiện rõ vai trò đồng hành của Đoàn - Hội với đoàn viên, sinh viên trong kỹ năng sống và sức khỏe, tinh thần cho sinh viên trong toàn trường. Liên chi đoàn Khoa Đào tạo Quốc tế và Liên chi đoàn Khoa Quản trị Kinh doanh Đại học Duy Tân đồng hành cùng Ban Quản lý Công viên Châu Á đã phối hợp tổ chức Ngày hội Sắc màu Duy Tân với những hoạt động đa sắc màu thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên và giảng viên.



Các đội thi vui mừng nhận với Giải thưởng nhận được trong Ngày hội

Ngay Lễ Khai mạc, Ngày hội Sắc màu Duy Tân đã chính thức được bắt đầu hào hứng với những phần thi: Trang trí gian hàng, Check-in, Flashmob, thi Văn nghệ... Thu hút bởi những trang phục hóa trang và biểu diễn lạ mắt, cầu kì, được đầu tư kĩ lưỡng, phong cách trình diễn hiện đại, sinh viên Duy Tân đã mang đến cho Công viên Châu Á một không khí hết sức vui nhộn và đầy màu sắc. Hoạt động nào cũng thu hút đông đảo các bạn sinh viên tham gia với tinh thần hứng khởi và sôi nổi nhất.

Những gian hàng bán thức ăn, hàng lưu niệm của các bạn sinh viên tại Công viên Châu Á là một điểm nhấn khó quên trong “Ngày hội Sắc màu Duy Tân” năm nay và thực sự đã chinh phục nhiều đối tượng du khách tham quan bởi những món đồ nhỏ xinh, độc đáo và giá cả phải chăng. Có 30 gian hàng thể hiện những đặc trưng rõ nét nhất về trang phục và văn hóa cho 15 nước Châu Á: Nhật Bản, Indonesia, Singapore, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nepal, Thái Lan, Campuchia, Trung Quốc, Mông Cổ, Ả rập saudi, Lào, Myanmar và Việt Nam.

Khi màn đêm buông xuống, tại sân khấu chính của Công viên Châu Á tràn ngập tiếng cổ vũ nồng nhiệt, reo hò hưởng ứng trong không gian đa sắc màu của “Lễ hội Âm nhạc - Ánh sáng”. Với hệ thống ánh sáng hiện đại cùng với các hiệu ứng âm thanh ấn tượng kết hợp với những vũ điệu sôi động đến từ các bạn sinh viên Duy Tân và các ca sĩ trẻ chuyên nghiệp mang đến cho khán giả một trải nghiệm âm nhạc trẻ trung, lôi cuốn, kích thích mọi giác quan. Kết thúc chương trình, nhiều giải thưởng và phần quà ý nghĩa đã được trao cho những cái tên xứng đáng của các cá nhân, đội thi đã mang được nét độc đáo riêng có, thể hiện sự sáng tạo của sinh viên vào trong các bài dự thi của mình.

Sinh viên Đoàn Thị Thanh Mai (Khóa K21, Đại học Duy Tân) chia sẻ: “Em và các bạn cảm thấy thực sự hào hứng khi được sống trong không gian tươi trẻ, năng động của ‘Ngày hội Sắc màu Duy Tân’. Những trò chơi dân gian và hiện đại, những hoạt động tập thể cho chúng em rất nhiều trải nghiệm lý thú và khó quên về sự kết nối, về sức sống và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ. Ngày hội đã tạo điều kiện cho sinh viên chúng em được thể hiện và phát huy tài năng của mình trong các phần thi biểu diễn và tranh tài. Tất cả đã mang đến cho chúng em một ngày hội được thỏa sức vui chơi và đáng nhớ bởi những khoảnh khắc, kỉ niệm tuyệt đẹp về bạn bè và thầy cô dưới mái trường Duy Tân.”

Ngày hội Sắc màu Duy Tân năm 2016 với không khí sôi động và hào hứng đã khép lại với nhiều khoảnh khắc đẹp và những dấu ấn khó phai trong lòng các bạn trẻ. Hi vọng những hoạt động ngoài trời ý nghĩa này sẽ được duy trì để mang đến sân chơi bổ ích cho sinh viên sau thời gian học tập tại trường cũng như tạo cầu nối gắn kết sinh viên Duy Tân thành một tập thể gắn bó và ngày càng vững mạnh

(Truyền Thông)